
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๘  นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 
 

 
 

 นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร ขึ้นบัลลังก์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาไฟฟ้า การช าระภาษีของพ่อค้าแม่ค้า การจัดหาวัคซีนให้บุคลากรรัฐสภา ปัญหา
ถนนช ารุดและขอให้มีการขยายช่องจราจร ปัญหาการปฏิรูปองค์กรต ารวจ การแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
การจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดเพ่ือจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การยกเว้ น 
ค่าสาธารณูปโภคโรงพยาบาลสนาม ขอให้ติดตั้งป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ปัญหาราคาข้าวตกต่ า ปัญหาแรงงาน ปรับปรุงขนาดของโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็ก ขอให้ผลักดันให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการทรมานและบุคคลสูญหาย ปัญหาการก่อสร้างเขื่อนส่งผลให้ถนนทรุดตัว ปัญหาราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า ปัญหาภัยแล้ง ขอให้เร่งรัดการพิจารณารายงานการขุดคลองไทยและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ปัญหาการจ่ายเงินเยียวยาโรคระบาดในโค กระบือ ปัญหาคลองส่งน้ าชุดรุด ปัญหาความเดือดร้อนของช่างท าผม 
ปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดสรรงบประมาณให้
แก้ไขปัญหา ขอให้ติดตามการปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ ๑๐๕ วรรคสี่ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการปฏิบัติ
ตามข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น  

 จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 

  
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาราคาล่าไยตกต่่า 
 นายรังสรรค์  มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าพูน พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 
  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ 

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ่าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 

  



๒ 
 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
 ประเด็นค่าถาม คือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้กลุ่มจังหวัด
ที่อยู่ในพ้ืนที่อันดามันได้รับผลกระทบ จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) มีบทบาทอย่างไรในการเยียวยา จะเริ่มด าเนินการอย่างไร แผนเสร็จสิ้นเมื่อไร ตั้งงบประมาณเท่าไหร่  
มีแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างไร จ านวนกี่ราย เป็นวงเงินเท่าไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
และปี ๒๕๖๕ มีแผนงานที่จะช่วยเหลือจ านวนกี่ราย เป็นวงเงินเท่าไร จะท าอย่างไรให้บ้านพอเพียงกระจายไป
ทุกพ้ืนที่ และอ่าวอันดามันทั้งหมดเป็นปัญหารุกล้ าพ้ืนที่ของรัฐโครงการบ้านมั่นคงจะแก้ไขปัญหานี้หรือไม่
อย่างไร  
 นายจุติ  ไกรฤกษ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ ในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง  
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้รายได้ใน
พ้ืนที่ลดลงไปมาก รัฐบาลจึงได้มีแนวคิดที่จะท า "ภูเก็ต Sandbox" และได้ตั้งงบประมาณหลายแสนล้านบาท 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาโควิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ตั้งงบประมาณช่วยเหลือเฉพาะหน้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พ่ึง ประมาณ ๓๕๙,๐๑๔ ราย เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการประกอบอาชีพ อนุมัติไปแล้ว 
๑๕,๙๖๓ ราย เงินกู้ยืมอนุมัติไปแล้ว ๗,๓๖๗ ราย ผู้สูงอายุ ๑๕,๗๒๗ ราย การพักช าระหนี้ ๑๓๔,๔๙๗ ราย 
พักหนี้ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ๑๑๕,๗๙๕ ครัวเรือน งบปรับปรุงบ้าน ๔๑,๐๑๓ ครัวเรือน เด็กที่ได้รับผลกระทบ 
๑๑๕,๓๖๒ ราย เด็กก าพร้า ๓๔๓ คน และได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ให้ทุนเรียนหนังสือ ส าหรับปี ๒๕๖๕ 
ข้อมูลน าส่งให้ในภายหลัง ทั้งนี้ พม. ได้รับทราบข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎรการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของ
คนไร้บ้านหรือผู้ที่บุกรุกที่ของรัฐ ประมาร ๔๐,๐๐๐ ครัวเรือน รวมทั้งประเทศ ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน โดย พม. 
ได้มีแนวทางร่วมภาคีกับประชาชนสร้างสหกรณ์โดยให้ประชาชนรวมตัวกันเอง โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เป็นผู้ดูแลแนวทางให้เคหะแห่งชาติสร้างที่อยู่อาศัยโดยเช่าที่ของส่วนราชการ 
และเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ ปี ๖๐ – ๖๔ มีเป้าหมาย ๗๘,๐๐๐ หลังคาเรือน ซึ่งตลอดยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  
บ้านพอเพียงตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๓๕๒,๐๐๐ หลังคาเรือน ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากงบประมาณท่ีได้จัดสรรที่อยู่อาศัย 
ที่ไม่มั่นคงที่ได้ส ารวจมีประมาณ ๕,๒๒๗ ครัวเรือน งบประมาณที่ได้ยังไม่พอเพียง กรณีของจังหวัดกระบี่นั้น 
ข้อมูลการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๗๒๔ ราย คนพิการ ๑๙๕ ราย เด็ก ๖๓๐ ราย สงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน ๓๙๔ ราย 
ส าหรับรายละเอียดอ่ืนจะส่งเป็นเอกสารต่อไป การด าเนินการต้องท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ กรณี
การด าเนินการในพ้ืนที่บุกรุกและปัญหาอ่ืนจะด าเนินการจัดหาแนวทางแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต่อไป 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารของสถานศึกษา 
 นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม 



๓ 
 

 ประเด็นค่าถาม คือ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลส่งต่อการพัฒนาทางด้าน
การศึกษา จึงขอเรียนถามว่า การกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเฉพาะในการจัดหางบประมาณให้กับนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาหรือไม่ จะแก้ปัญหาในการศึกษาอย่างไร เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เงินสนับสนุน ๒,๐๐๐ บาท ขอให้เร่งรัดจ่ายให้แก่นักเรียนให้ครบ เนื่องจากจะช่วยลดภาระ 
ของผู้ปกครอง นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียนมีการช ารุดไม่เหมาะแก่การใช้งาน ขอให้พิจารณาสนับสนุน
จัดสรรงบประมาณให้กับการศึกษาให้เพียงพอ   

 นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ  คือ ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยอดบุคลากรทางการศึกษา 
๙๐๐,๐๐๐ กว่าคน เหลือที่ยังไม่ฉีดวัคซีนประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ คน กระทรวงฯ ให้ความส าคัญอย่างมากโดยได้
วางแผนตามนโยบายของรัฐบาล ความคืบหน้านักเรียนที่อายุช่วง ๑๒ – ๑๘ ปี มี ๔ ล้านกว่าคน ซึ่งกระทรวงฯ 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน แต่ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทันที่วัคซีนไฟเซอร ์
(Pfizer) มาถึง (ปลายเดือนกันยายน) จะมีการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยความมั่นคงของบุคลากรและนักเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เป้าหมาย ๔ ล้านกว่าคน 
นั้นครอบคลุมไปถึงท้องถิ่นด้วย กระจายวัคซีนให้อย่างเหมาะสม และจะมีการดูแลทั้งก่อนฉีดและหลังฉีด  
มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ ส าหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสนับสนุน
การเรียนการสอนได้มีแนวทางให้ใช้งานได้อย่างระยะยาวเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสูดและคุ้มค่า  
  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่   

 กระทู้ถามท่ัวไป 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร 

 นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 ประเด็นค่าถาม คือ รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางมาตรการในการบริหารจัดการขยะใน
กรุงเทพมหานครอย่างไร และขอเสนอแนวทางการจัดการขยะเพ่ิมอีก 4R  คือ Replace Return Refill 
Repair จะสามารถลดขยะได้มากขึ้น และให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการจัดการขยะให้มากขึ้น 
และมีการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยอย่างไร  

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ ปริมาณขยะ ๑๐,๐๐๐ ตันต่อวัน ประมาณ ๓ ล้านตันกว่าต่อปี กรุงเทพมหานคร
มีการบริหารจัดการจัดเก็บขยะตามสุขอนามัย แต่ปัญหาส าคัญคือประชาชนต้องมีระเบียบในการทิ้งขยะ  
ถ้าขยะเข้าสู่กระบวนการตามแนวทางจะสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น รัฐบาลมีนโยบาย แนวทาง มาตรการ 
ตั้งแต่มีรถจัดเก็บขยะที่ตกค้างเก่าและใหม่ มีการรณรงค์ในการทิ้งขยะอย่างเป็นเวลา นอกจากนี้กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีแผนการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่
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ภายใต้การก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง แผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
กรุงเทพมหานครมีแผนบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้แนวทาง 3R (Reduce Reuse and Recycle: 
3Rs) เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลางทางโดยให้มีถังขยะ ๒ ถัง สามารถเก็บแยกได้ ก าหนดเวลาใน
การจัดเก็บ ปลายทางโดยการก าจัดเป็นไปตามหลักการ ขยะที่ต้องฝังกลบ ๘,๐๐๐ ตัน กรุงเทพมหานครสร้าง
โรงก าจัดขยะสามารถจัดการได้  ๒,๐๐๐ ตัน แต่ก็ยังมีขยะที่ เหลือที่ต้องก าจัดซึ่งจะน าไปฝังกลบอีก 
กระทรวงมหาดไทยไดใ้ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางแยกขยะ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขยะ รัฐบาลได้มีแนวทางในการด าเนินการพยายามรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้ขยะมาโดยตลอด ซึ่งได้รับ
การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การด าเนินการสร้างโรงก าจัดขยะ หรือการเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้นมีต้นทุนสูง 
รัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดการจึงได้มีการร่วมลงทุนกับเอกชน ขณะนี้ได้ส่งเสริมท้องถิ่นในการ
สร้างโรงก าจัดขยะ ส าหรับขยะหน้ากากอนามัยได้มีหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในการ
ก าจัดขยะติดเชื้อ ส่วนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มีการแยกเพ่ือการท าลาย โดยได้ร่วมกับเอกชนในการจัดที่ทิ้งมากกว่า 
๑,๐๐๐ จุด เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ ามัน เป็นต้น  ส าหรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะน าไปพิจารณาหาแนวทางด าเนินการต่อไป 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้่าบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนน
เพชรเกษม  (แยกเดอะมอลล์บางแค)   
 นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕   
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
 ประเด็นค่าถาม คือ จากปัญหาการระบายน้ าบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม 
(แยกเดอะมอลล์บางแค) ไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนถามว่า กรุงเทพมหานครภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยมีแผนการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ หากมี
จะด าเนินการอย่างไร ขอทราบรายละเอียดโครงการพร้อมงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการ และกรณีการ
รุกล้ าล ากระโดงสาธารณะในบริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหา อาทิ การรื้อถอน หรือปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างของเอกชนที่สร้างรุกล้ าล ากระโดงสาธารณะ  
เพ่ือประสิทธิภาพของระบบระบายน้ าในบริเวณดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด  

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่แยกตัดระหว่างถนนเพชรเกษมและถนนกาญจนาภิเษก 
อยู่ที่แนวตะวันออก - ตะวันตก ถนนกาญจนาภิเษกอยู่แนวเหนือ - ใต้ พ้ืนที่เกิดปัญหาเป็นพ้ืนที่ฝั่งขวาของ
ถนนกาญจนาภิเษก และด้านเหนือ – ใต้ ของถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ใหญ่และรับน้ าปริมาณมาก ในระยะแรก 
กทม. ได้พัฒนาเพ่ิมความจุจาก ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพ่ิมเป็น ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ า
ไปที่น้ าสาธารณะทั้งสองฝั่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปี ๒๕๖๓ วางท่อจากทางด้านแก้มลิงมาคลองบางแคใช้
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ได้มีการศึกษาออกแบบและของบประมาณ ๙๕ ล้านบาท ส าหรับปัญหาที่มีห้างสรรพสินค้า 
ในการสร้างรุกล้ าล ากระโดง บริษัทคู่กรณีมีพ้ืนที่ที่เป็นเจ้าของและพ้ืนที่เช่าและได้ขออนุญาตก่อสร้างและได้รับ
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อนุญาตให้ก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ มีการสร้างผิดแบบตลอด ผู้ดูแลได้ฟ้องศาลเมื่อปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐  
ศาลได้พิพากษาให้จ าเลย (ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวาร) ออกไปจากพ้ืนที่ล ากระโดง จากนั้น กทม. ได้ด าเนินการ 
ติดตามให้บริษัทดังกล่าวด าเนินการตามค าพิพากษาของศาล แต่บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด 
กทม. ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ต่อมาปี ๒๕๕๑ บริษัทได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะ ตามกฎหมาย
ที่ดินมีขั้นตอนการขอใช้ เมื่อปี ๒๕๕๔ อนุมัติให้ใช้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย กรณีดังกล่าวได้มีการฟ้องร้อง 
กันหลายครั้ง กทม. ได้ประกวดราคาในการรื้อถอน แต่บริษัทคู่กรณีได้คัดค้านการรื้อถอน การด าเนินการรื้อถอน 
มีความยากในด้านเทคนิค และต้องหาวิธีการรื้อที่ไม่ส่งผลต่อโครงสร้างกับตัวอาคารใหญ่  

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนที่ช่ารุดเป็นหลุม
บ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขตหนองจอก  

 นายศิริพงษ์  รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
 ประเด็นค่าถาม คือ จากปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
ในเขตหนองจอก จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงมหาดไทยจะสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนนที่
ช ารุดทรุดโทรมในพ้ืนที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้หรือไม่อย่างไร จะมีแนวทางเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทาง ตลอดจนแก้ปัญหาถนนช ารุดทรุดโทรมอย่างไร ขอทราบรายละเอียด  

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ พ้ืนที่เขตหนองจอกเป็นพ้ืนที่มีขนาดกว้าง มีเส้นทางสัญจรหลายเส้นทาง
การพัฒนาในอดีตยังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองหลวงได้ การติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงมีรถบรรทุก จึงท าให้
ถนนช ารุด แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การซ่อมแซม การปรับปรุง การด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กทม. 
ได้ตั้งงบประมาณให้ส่วนงานที่สามารถด าเนินการได้ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา 
(ซ่อมแซม) และให้เขตต่าง ๆ ด าเนินการ ให้งบประมาณเขตละ ๓ ล้าน เท่ากัน จากที่ได้มีการติดตามแล้ว  
พบปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภาระงาน การจัดสรรงบประมาณปรับปรุงถนนไม่เพียงพอ 
ทางแก้ไขคือต้องจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับภาระงาน ทั้งนี้ จะให้นโยบายกับ กทม. ให้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมแก่เขตหนองจอก 
 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถาม  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ ง และ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม 

 ๔. กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มอัตราก่าลังเจ้าหน้าที่ที่ท่างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
 นายนริศ  ข่านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 
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 ๕. กระทู้ถาม เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการด่าเนินการเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 พลต่ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

 ประเด็นค่าถาม คือ ขอทราบผลการด าเนินการในรายละเอียดของการกู้เงิน ๑ ล้านล้านบาท  
ในยอดเต็มทั้งหมดว่าได้ด าเนินการครบถ้วนแล้วอย่างไรเมื่อใด มีการใช้รูปแบบของการกู้อย่างไรในแต่ละประเภท  
มีผลบังคับใช้และวงเงินแต่ละประเภทเท่าใด ตลอดจนวันครบก าหนดช าระ มีเส้นทางการได้รับเงินกู้และการ
เบิกจ่ายในแผนงานที่ก าหนดอย่างไร จากการรายงานผลการด าเนินงานครั้งที่แล้ว รัฐบาลได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์และโครงการในแผนงานทั้ง ๓ หรือไม่ อย่างไร หากมีการแก้ไขขอทราบว่าได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
และเนื้อหาของโครงการอย่างไร ใช้หลักการและสถานการณ์อย่างไรอันเป็นเหตุผลของการปรับแก้ไขและเปลี่ยนแปลง 
ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมดที่ได้ด าเนินการในมิติของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงเวลา และเชิงความคุ้มค่าของ
งบประมาณ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการฟ้ืนฟูดังกล่าวโดยละเอียด ขอทราบรายละเอียด 

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ ตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ก าหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในวงเงิน 
ไม่เกิน ๑ ล้านล้านบาท โดยลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
ที่ได้รายงานต่อรัฐสภา วงเงิน ๓๗๓,๗๖๑ ล้านบาท คงเหลือวงเงินกู้ ๖๒๖,๒๓๙ ล้านบาท กระทรวงการคลัง
ได้ใช้พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือความยั่งยืน พันธบัตรออมทรัพย์ ตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญากู้ยืมเงิน
เป็นเครื่องมือในการกู้ การออกพันธบัตรเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability Bond) เพ่ือพัฒนาขึ้นเป็นการระดม
ทุนของรัฐบาล ส าหรับโครงการในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment, Social, Governance : ESG)  
เป็นพันธบัตรรุ่นแรกในภูมิภาคอาเซียน เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาระลอก ๒ และ ๓ ได้อนุมัติเพ่ิมขึ้น 
และสถานการณ์ปัจจุบัน (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) กู้เงินไปแล้ว ๙๕๑,๒๖๖ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ในประเทศ 
๙๐๕,๗๖๑ ล้านบาท เงินตราต่างประเทศ ๕,๕๐๕ ล้านบาท เหลือเงินกู้ ๔๘,๗๓๓ ล้านบาท และได้เริ่มทยอย
เบิกจ่ายเงินกู้ไปแล้ว ๘๗๓,๕๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓ ของเงินกู้ ครม. ได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ  
ไปแล้ว เหลือวงเงินที่จะอนุมัติได้ ๓,๙๐๐ ล้านบาท ส าหรับวงเงินคงเหลือที่สามารถกู้ได้จะลงนามในสัญญา
เพ่ือผูกพันไว้แต่ยังไม่เบิกจ่าย เพื่อเป็นการประหยัดค่าธรรมเนียมการท าสัญญาต่าง ๆ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้จ าแนกไว้ ๓ ด้าน ๓ แผนงาน คือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ด้านการช่วยเหลือ
และเยียวยา ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท ด้านฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท สามารถปรับแผนการ
ใช้จ่ายเงินได้ ยกเว้นแผนงานที่ ๑ ไม่สามรถน าไปใช้ในแผนงานที่ ๒ และแผนงานที่ ๓ ได้ ส าหรับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายเงินจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้
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เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจะน าเรียนอีกครั้ง 

 ๖. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า (บัตรแมงมุม) 
และระบบตั๋วร่วมขนส่งมวลชน 

 นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   

 ประเด็นค่าถาม คือ กระทรวงคมนาคมใช้งบประมาณในโครงการระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า  
(บัตรแมงมุม) ไปเท่าไรแล้ว แบ่งเป็นอย่างไรบ้าง และจะด าเนินการติดตามเร่งรัดในการให้บริการตั๋วร่วม
รถไฟฟ้า (บัตรแมงมุม) ที่ล่าช้าจากแผนหรือไม่ เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
อย่างไร  และจะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องระบบฐานข้อมูลตั๋วร่วมขนส่งมวลชนของประเทศไทย ให้รองรับการ
ช าระค่าโดยสารในรูปแบบ Account Based Ticketing (ABT) ที่ทันสมัยและสะดวกสบายกับประชาชน
ผู้ใช้บริการได้เม่ือใด ขอทราบรายละเอียด 

 นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ ปี ๒๕๖๒ ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งอยู่ในการกับดูแลของ

กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๔๗ ได้มีรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน อยู่ในก ากับของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
กระทรวงคมนาคม ทั้งสองสัญญาไม่ได้ระบุเรื่องของการใช้ตั๋วร่วมกัน ท าให้ ปี ๒๕๕๕ กระทรวงคมนาคม  
ได้มอบนโยบายให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้เริ่มโครงการศึกษาพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ได้มีการการศึกษาวางแนวทางบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ได้มีการศึกษาระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(Central Clearing House: CCH) ปี ๒๕๖๑ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ครม. ไม่เห็นชอบ ทั้งนี้ ได้มี
การเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๖๒ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ 
การบริหารจัดการตั๋วร่วมให้ส าเร็จ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ตั๋วโดยสารเพียงใบเดียว หรือใช้บัตรอะไรก็ได้
เพ่ือสามารถเข้าระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะรถไฟฟ้า ผลการศึกษาของกระทรวงคมนาคม
สามารถใช้ได้ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจ าทาง ขสมก เรือโดยสาร และการซื้อตั๋ว
โดยสารการบินได้ ส าหรับการเร่งรัดการใช้ตั๋วร่วมรถไฟฟ้านั้น ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายตั๋วร่วม (คนต.) มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้ตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี
และสถาปัตยกรรมองค์กร เพ่ือก าหนดมาตรฐานและรูปแบบบัตรโดยสารร่วม และคณะอนุกรรมการด้านการ
ก าหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้ เพื่อก าหนดมาตรฐานค่าโดยสารร่วมและมาตรฐานอื่น 
ทั้งสองคณะอนุกรรมการจะด าเนินการให้แล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ งบประมาณ ในการด าเนินการ ๓ โครงการ คือ  
ปี ๒๕๕๖ ศึกษาวางแนวทางการจัดการระบบตั๋วร่วม ๓๐๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ โครงการจัดท าศูนย์บริหาร
จัดสรรรายได้กลาง ๓๓๗.๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ โครงการจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการตั๋วร่วม ๓๔.๕ 
ล้านบาท และการด าเนินงานการใช้ตั๋วร่วมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทย
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ร่วมกันพัฒนาระบบตั๋วร่วม โดยกรุงไทยเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบ โดยการน าบัตรเครดิตในการช าระค่าโดยสาร 
เริ่มติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรทางประตูเข้า - ออก ที่สถานีหัวล าโพงและสถานีสนามไชย และรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 
ภายใต้การก ากับดูแลของ รฟม. และได้ทดสอบระบบแล้ว และจะด าเนินติดตั้งอุปกรณ์หัวอ่านให้ครบทุกสถานี
ต่อไป  

 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะ  

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ประเด็นค่าถาม คือ มีการแก้ไขปัญหาให้กรุงเทพมหานครปราศจากปัญหาสุนัขและแมวจรจัด
อย่างไร ค านึงถึงสิทธิสัตว์เพียงใด ในอนาคตจะจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร จะสร้างความรับผิดชอบที่ดี
ให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างไร 

 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นค่าตอบ คือ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด กทม. ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือบริหารจัดการดูแลในช่วง ๖ ปี นับแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ สุนัขมี
เจ้าของมีจ านวนลดลง สุนัขจรจัดมีจ านวนมากขึ้น กทม. ใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น ฉีดพิษสุนัขบ้า ท าหมัน แต่ละปี
สามารถท าได้ตามเป้าหมายและเกินเป้าหมายกว่า ๑ แสนตัว นอกจากนั้น ยังได้จัดที่พักไว้ส าหรับสัตว์จรจัด 
ที่สร้างปัญหาตามแหล่งสาธารณะ ๒ แห่ง คือ ๑) ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ณ เขตประเวศ ท าหน้าที่เป็นที่พัก
ชั่วคราวเพ่ือคัดกรองโรคสุนัขจรจัดที่น าออกจากพ้ืนที่สาธารณะ  และ ๒) ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ณ จังหวัด
อุทัยธานี ซึ่งเป็นของ กทม. ส าหรับเป็นที่พักพิงของสุนัขจรจัดที่รับจากกรุงเทพมหานครให้พักอาศัยจนกว่าจะ
สิ้นอายุขัย หรือมีผู้รับไปอุปการะดูแล ซึ่งในกรณีของแมวก็กระท าเช่นนี้เหมือนกัน แต่หากพ้ืนที่ใดมีแมวสร้าง
ปัญหาท าให้ประชาชนเดือดร้อน กทม. ก็จะเข้าไปดูแลทันที      

ในกรณีความรับผิดชอบที่ดีต้องให้ความส าคัญต่อสร้างจิตส านึกที่ดีไม่ให้คนทิ้งขว้างสัตว์  กทม. 
มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาดูแลและรับผิดชอบให้มากขึ้น ในการสร้างที่พักให้กับสัตว์
ประสบปัญหาการไม่ยอมรับของประชาชนหรือชุมชนที่ไม่ให้สร้างในพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียงชุมชน ซึ่งหาก
พ้ืนที่ใดประชาชนไม่ต่อต้าน กทม. ยินดีจะสร้างที่พักส าหรับสัตว์ให้ เพ่ือให้มีที่พักส าหรับสัตว์จรมากข้ึน 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้่าบึงหนองบอน  
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ประเด็นค่าถาม คือ จะด าเนินการและเร่งรัดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าบึงหนองบอน 
ให้เสร็จสิ้นใน ๓ จุด คือ บริเวณสะพานคลองเคล็ด ปากซอยอุดมสุข ๕๖ และปากซอยอุดมสุข ๔๒ เมื่อใด 
อย่างไร  และจากการที่เครนที่ใช้ในโครงการก่อสร้างล้มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนและเสาไฟฟ้าแรงสูง และ
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มีรถยนต์ตกบ่อขุด ทาง กทม. และผู้รับจ้างเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือ
เดือดร้อนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้อีกอย่างไร  

 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าบึงหนองบอน เป็นโครงการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าต้องสร้างอุโมงค์ระบายน้ าให้ไหลออกสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา สัญญาการก่อสร้างเดิมก าหนดเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ต่อมาเมื่อมาส ารวจ 
หน้างานมีการแก้ไขเพ่ิมเติมแบบท าให้มีเนื้องานเพ่ิมจึงต้องเพ่ิมระยะเวลาการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างเป็นวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบันทั้งเนื้องานและระยะเวลาท าได้ร้อยละ ๘๕ ตรงตามแผนและยังท าได้มากกว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ และจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างแน่นอน ในส่วนพ้ืนที่ ๓ จุด ยังเหลืองาน 
ฝากล่องอุโมงค์จ าเป็นต้องปิดช่องจราจรเหลือ ๒ ช่อง เมื่อก่อสร้างฝากล่องเสร็จ ปากซอยอุดมสุข ๔๒ จะคืน
ช่องจราจรได้ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปากซอยอุดมสุข ๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และบริเวณ
สะพานคลองเคล็ดเพ่ือก่อสร้างอาคารรับน้ า ส่วนเชื่อมโยงกับอุโมงค์ตามแผนงานจะคืนช่องจราจรวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งหมด กทม. พยายามเร่งรัดอย่างเต็มที่เพ่ือให้ด าเนินไปตามแผนงานและระยะเวลา  
จากปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้น กทม. ได้ใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาทในการแก้ไขปัญหา และหากโครงการนี้
แล้วเสร็จปัญหาจะหมดไปเนื่องจากใช้ท่อระบายน้ าขนาดใหญ่มากและฝังลึกลงไป ๓๐ เมตร  กรณีเครนล้ม 
กทม. และผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าพ้ืนที่ไปดูแลให้การเยียวยาทันที ผู้ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบมีความ
พึงพอใจเป็นอย่างดี     

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
พลต่ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  
 ประเด็นค่าถาม คือ  เป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานปฏิบัติการที่ชัดเจน ได้เน้นกิจกรรมทั้งหมด
น าเข้าสู่กรอบในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีอย่างไร หน่วยรับงบประมาณใดใช้งบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่าใด มีกิจกรรมส าคัญ Big Rock และตัวชี้วัดอย่างไร มีกลไกการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า
ตามกิจกรรม Big Rock อย่างไร  

 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง  
 ประเด็นค่าตอบ คือ กรอบการจัดสรรงบประมาณได้ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม Big Rock 
ควบคู่กันไปตาม ๑) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บท) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงก าหนดแผนเฉพาะกิจอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิดโดยได้ก าหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดไว้แล้ว กรณีตัวชี้วัดของ Big Rock ก าหนดไว้ชัดเจน 
เช่น โครงการคืนคนดีสู่สังคม ของกรมคุมประพฤติ  โครงการ Big Rock ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศแล้ว 
แบ่งได้ ๓ ระดับ คือ ๑) โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด ๒) โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และ ๓) โครงการมีความจ าเป็นธรรมดา ซึ่งโครงการ
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เหล่านี้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและตัวชี้วัดที่ตั้งค่าไว้ ใน Big Rock  
มีแผนปกติของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งทับซ้อนในงานของ Big Rock อยู่ด้วย มีบางแผนที่เกี่ยวเนื่องกันกับ Big Rock 
ในการของบประมาณว่าตรงตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิรูปประเทศหรือไม่ อย่างไร ส านักงบประมาณจะเป็น 
ผู้ตรวจสอบว่าส าคัญกับแผนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจจะมีแผนปกติทับซ้อนหรือเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยง
กับ Big Rock ด้วย เช่น การด าเนินงานเพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่จะปรากฏอยู่ในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกแหล่งน้่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้่าห้วยตามาย อ่าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ 

นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 ประเด็นค่าถาม คือ มีนโยบายหรือโครงการในการขุดลอกบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยตามาย และ 
มีแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยตามายโดยปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยาง ส่งเสริมอาชีพ เช่น การประมง แหล่งท่องเที่ยว 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างไร   

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยตามาย ก่อสร้างมากกว่า ๕๐ ปี กรมชลประทานได้ด าเนินการ
ขุดลอกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๗ ปี ได้น้ าเพ่ิม ๕ แสนคิว ผู้ใช้น้ าจากอ่างนี้ มี ๕ ต าบล นับว่า
เป็นจ านวนมาก ในปีนี้ได้งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ส าหรับขุดและขนดิน ขอให้หน่วยงานราชการรอบอ่างและ
เอกชนท าโครงการดินแลกน้ า โดยค่าดินเป็นไปตามที่กรมธนารักษ์ก าหนด งบประมาณที่ได้รับเป็นงบผูกพัน 
จะทยอยขุดตามงบผูกพันนั้น ไม่ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จทีเดียว แต่ก็ได้เร่งให้กรมชลประทานน าเงินมาช่วย
เพ่ือใช้จ่ายในส่วนนี้ก่อน จะท าการวางแผนและจะลงพ้ืนที่ไปส ารวจด้วย ในส่วนของกรมประมง ได้พัฒนาโดย
จะปล่อยปลา ๓ แสนตัวลงอ่างเก็บน้ าเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังให้กับชาวบ้าน  

๕. กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกแหล่งน้่าบึงระนาม และฝายหนองหญ้าลาด อ่าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 ประเด็นค่าถาม คือ มีแผนหรือโครงการขุดลอกบริเวณแหล่งน้ าบึงระนาม หรือฝายหนองหญ้าลาด 
โดยให้จัดท าประตูเปิด - ปิดน้ าด้วย รวมทั้งมีแผนจะสร้างอาชีพเสริมท าเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวให้กับ
เกษตรกรหรือไม่ อย่างไร  

 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 
 ประเด็นค่าตอบ คือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมชลประทานได้ถ่ายโอนแหล่งน้ าทั้ง ๒ แห่ง ให้กับ
ท้องถิ่นแล้วและไม่ได้เข้าไปดูแลอีกเลย ท้องถิ่นจะด าเนินการและใช้งบประมาณของตนเองในการจัดการแหล่งน้ า
ที่มีขนาดไม่เกิน ๒ ล้านคิว แต่อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะได้เข้าไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถจะด าเนินการ 
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อย่างไรได้บ้าง หากมีการขุดลอกท่ีใช้งบ ๕-๑๐ ล้าน ก็จะด าเนินการของบประมาณให้ แต่ต้องตกลงกับท้องถิ่น
ให้ชัดเจนก่อนว่าฝายและประตูน้ าผู้ใดจะดูแล  ในกรณีกลุ่มนาแปลงใหญ่ ๓๒ กลุ่มจะเข้าไปท าการส่งเสริมอาชีพ
ที่ท าไว้ก่อนแล้วให้ดียิ่งขึ้น และกลุ่มนาแปลงใหญ่นี้ควรไปจดทะเบียนเพ่ือให้ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ซึ่งสามารถน าไปซื้อเครื่องจักรเครื่องมือการเกษตรได้ครบ 

๖. กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนเงินประกนัตัวของจ่าเลยคดีความม่ันคงโดยส่านักงานกองทุน 
ยุติธรรม 

นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 ประเด็นค่าถาม คือ มีนโยบายที่จะปรับปรุงระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนดเพ่ือให้จ าเลยคดี 
ความมั่นคงได้เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ อย่างไร และจะสนับสนุนให้องค์กร  
ภาคประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร  

 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจง  
 ประเด็นค่าตอบ คือ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ จะมีคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เป็นผู้พิจารณาการให้สิทธิเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการด้าน
ความม่ันคงเป็นผู้พิจารณาอีกคณะหนึ่งด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่รวดเร็วเนื่องจาก 
อนุกรรมการว่างลง ๒ ต าแหน่ง ท าให้องค์ประชุมไม่ครบ ไม่สามารถประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้  ต่อมาได้แต่งตั้งผู้แทน ๒ ต าแหน่งนั้นแล้ว จึงมาสามารถประชุมได้ ส่วนในการช่วยเหลือภาค
ประชาสังคมให้ความรู้ที่ชัดเจนในการใช้สิทธิในกองทุนยุติธรรมก็สามารถด าเนินการได้ ในส่วนของ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หากมีความจ าเป็นต้องจัดอบรมให้ความรู้ กองทุนยุติธรรมและ กอ.รมน. จะให้งบประมาณไป
ด าเนินการสนับสนุนตามกรอบของกฎหมาย  

 
 

 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาของวุฒิสภา 
  ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม  

๒๕๖๔ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ออกไปเป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  ..) พ.ศ.  ....   

   (๒) ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   (๓) ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ๒. รายงานสรุปผลการด่าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายงานผล

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

  



๑๒ 
 

การด่าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
 ๓. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ (รายงานผลการด่าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
 ๔. ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ (รายงานผลการด่าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
 ๕. รายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รายงานผลการด่าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามขอ้บังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
 ๖. สรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ
มลพิษทางอากาศของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายงานผลการ
ด่าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
 ๗. ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายเวลาการพิจารณาศึกษา  
ตามขอ้บังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒) จ่านวน ๑๓ คณะ ดังนี้ 
  ๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บ าบัด 
ยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
 จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอถอนเรื่องในระเบียบวาระ
ที่ ๗.๗ ออกจากระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้รับการอนุญาตให้ขยายเวลา
การพิจารณาศึกษา ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้ถอนได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๑ 
  ๒) คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน ๒ เรื่อง 
   (๒.๑) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   (๒.๒) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
และผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษา
การปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๔) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน ๒ เรื่อง 



๑๓ 
 

   (๔.๑) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ 
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   (๔.๒) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่
ภาคใต้ ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ขอขยายระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๗) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพ่ือพิจารณา
ศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก ๙๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๘) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการ
บริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๙) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการ
บริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงท้ังประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไป
อีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ 
ขอขยายระยะเวลาการพจิารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๓) คณะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับการศึกษา
และแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

  
 
 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอน าระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

  



๑๔ 
 

 ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทนต่าแหน่งที่ว่างลง  
๑ ต่าแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๕) 
 ทีป่ระชุมได้มีมติเลือก นางสาวแนน บุณย์ธดิา  สมชัย เป็นกรรมาธิการ แทน นายวุฒิพงษ์  นามบุตร 
 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนต่าแหน่งที่ว่างลง  
๑ ต่าแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๖)  
 ทีป่ระชุมได้มีมติเลือก นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์ เป็นกรรมาธิการ แทน นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย 
 ๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน แทนต่าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต่าแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี  ๗.๘) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวุฒิพงษ์  นามบุตร เป็นกรรมาธิการ แทน นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์ 
 ๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต่าแหน่งที่วางลง 
๑ ต่าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายไผ่  ลิกค์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายยุทธนา  โพธสุธน 
 ๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก่าหนด ๓ 
ฉบับ  เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ ๕กันยายน ๒๕๖๔ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๑๒๐  วัน 
 
 

 
 ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒) เพ่ือขอเปลี่ยนระเบียบวาระ 
การประชุมโดยขอน าระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔, ๕ และ ๖ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และที่ประชุม
เห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 
 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง นายจักรพันธ์  
พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 
 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง นายพิธา   
ลิ้มเจริญรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ) 

ระเบียบวาระเรื่องด่วน 

  



๑๕ 
 

 ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ 
ที่ประชุมมีมติ  คือ 
 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง
นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที ่๔) 
 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง 
นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที ่๕) 
 ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
และศึกษาพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งนายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖) 
 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งนายจักรพันธ์  
พรนิมิตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 
 ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งนายพิธา   
ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ) 
 ผู้เสนอญัตติในล าดับที่ ๑ และ ๒ ได้แถลงเหตุผล ตามล าดับ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ตามที่สภาผู้แทน 
ราษฎรได้อนุมัติพระราชก าหนด จ านวน ๕ แสนล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับประชาชนทุกอาชีพได้รับผลกระทบ และฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม จากการพิจารณากรอบการใช้จ่ายเงินตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ดังกล่าว ก าหนดให้ใช้จ่ายเงินแบบกว้าง  
ที่ไม่ระบุรายละเอียดการจัดสรรวงเงิน อีกทั้ง ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินเร่งด่วน ที่ต้องใช้เงินแบบ
รวดเร็ว ท าให้มีระยะเวลาในการเสนอโครงการ กลั่นกรองโครงการก่อนพิจารณาอนุมัติน้อยลง อาจจะท าให้
เกิดปัญหาใช้จ่ายเงินไม่ตรงวัตถุประสงค์ ไม่ทั่วถึง ไม่มีความโปร่งใส การกู้เงินจ านวนดังกล่าวจึงอาจเป็นการ
สร้างภาระหนี้ให้แก่ประชาชน ซ้ าเติมความทุกข์ยาก ที่เกิดจากแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ก าลัง



๑๖ 
 

เกิดขึ้นในขณะนี้ ดังนั้นเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูสภาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีการใช้จ่ายเงินอย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้ 
จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าว ไปใน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
        เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๙ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

ส่านักรายงานการประชุมและชวเลข 
 


